



กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดการประชุม เครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566



เมื่อระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายผู้บริหารงานด้านกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2566 โดย รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทรารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมหัตถินศุภสาร อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดในการบริหารงานกิจการนักศึกษา และส่งเสริมพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาของเครือข่าย ให้เข้มแข็ง เพื่อการสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เกิดการร่วมมือกันเป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ทั้ง 8 แห่ง ให้การดำเนินงานด้านกิจการศึกษามีความยั่งยืน ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน ประสานงานในกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อนำไปสู่ประโยชน์ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ซึ่งจะเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ เข้าสู่ตลาดแรงงาน และร่วมกันขับเคลื่อนตามความต้องการของประเทศได้ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ที่ดูแลงานด้านกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีการรายงานผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่ง พร้อมแจ้งปฏิทินการจัดกิจกรรม ที่จะจัดขึ้นต่อไป และในช่วงค่ำวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้มีการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม "Summer Night Camping" โดย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ THAI ELEPHANT LEARNING CENTER HOTEL ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง





โรงเรียนสาธิต มร.ลป. จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2566



อ.ดร.สมศักดิ์ กำทอง ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในการประชุมดังกล่าว อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย พร้อมด้วย อ.ดร.ชนิกา เสนาวงศ์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ นำเสนอนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอนของระดับประถมศึกษา เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงนโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎและระเบียบต่าง ๆ

ของทางโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน พร้อมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับหลักการจัดการศึกษา กระบวนการพัฒนาเด็ก รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นี้ ซึ่งมีผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมประชุมกว่า 160 คน



คณะวิทยาศาสตร์และคณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)

เมื่อวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome Based Education (OBE)” โดยในวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาศาสตร์ นำอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ ชั้น 1 อาคารโอฬาร ราชภัฏวชิร และเมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.วิद्या เถล่อมตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมดังกล่าวของคณะครุศาสตร์ ณ ห้องผลิตสื่อการเรียนรู้อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณาจารย์ที่สนใจนำไปใช้ในการออกแบบหลักสูตรที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้สำหรับการนำไปพัฒนาหลักสูตรใหม่ และปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่เดิม รวมถึงการออกแบบและจัดทำหลักสูตรระยะสั้น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) โดยการอบรมครั้งนี้มีคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และคณะต่าง ๆ ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 150 คน





สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัด มร.ลป. พัฒนากฎมิตินันท์

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากฎมิตินันท์ โดยได้ดำเนินการทำความสะอาด จัดเก็บขยะ ไปไม่ คัดแยกขยะอย่างเป็นระเบียบ ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณประตูทางเข้าประตูที่ 4 บริเวณถนนด้านหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา ถนนโดยรอบอาคารสำนักงานอธิการบดี จนถึงบริเวณอาคารพัสดุกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในงานนี้สมาชิกจิตอาสาพระราชทาน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกรดำเนินการกิจกรรม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนากฎมิตินันท์ ภายในมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกวันทำการ



เปิดรับนักศึกษาใหม่
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รอบที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่
16 พ.ค.-2 มิ.ย.66
<http://lprumis.lpru.ac.th/phdenrol/>
สมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

สมัครเลย

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ขอเชิญ บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

การพัฒนาภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ
และชีวิตประจำวันผ่านการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุน 31 พ.ค.66 เวลา 10.00 - 12.00 น. ปิดรับ 29 พ.ค.66	กลุ่มบุคลากรสายวิชาการ 8 มิ.ย.66 เวลา 10.00 - 12.00 น. ปิดรับ 6 มิ.ย.66
--	---

สถานที่จัดอบรม ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จำนวน 1 อาคาร 6 ชั้น 1 โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา
* งดเว้นไม่เกิน 30 คน

ลงทะเบียนฟรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎ 054-237399 ต่อ 1225 หรือ โทร. 090-9547367 (เวลา 08.30-16.30 น. เท่านั้นวันหยุดไม่ทำงาน)

ขอเชิญบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ร่วม รับประทานอาหาร... **AI ChatGPT**
วิกฤต! หรือโอกาส

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติพงษ์ สุวรรณราช

- เจ้าของช่อง YouTube : IT around U
- Google Certified Educator, Thailand
- วิทยากร และอาจารย์พิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

9 มิ.ย.2566 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ในรูปแบบออนไลน์ zoom

ลงทะเบียนฟรี

แจ้งนักศึกษาใหม่
ส่งจองเลือกกิจกรรมและเครื่องหมาย 4
รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566
ตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. - 2 มิ.ย 66

CLICK HERE

ITA LPRU 2023

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศเจตนารมณ์ ต่อด้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
Growth & Goals เดิมแต่สุเป้าหมาย

NO GIFT Policy
"จดให้ จดรับ"

งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

แจ้งการดับกระแสไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ตามที่ งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จะดำเนินการเปลี่ยนเสาไฟฟ้าที่ชำรุดภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จึงกำหนดการดับกระแสไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมด

หมายเหตุ : ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566
เวลา 11.00 - 14.00 น.

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้

